

รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๑๔๘ - ๑๓/๒๕๕๙
วันศุกร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม AB201 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้มาประชุม

๑	รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒	รองศาสตราจารย์สุพจน์ เพ็ญพูนพงศ์	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
๓	ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๔	ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๕	ศาสตราจารย์สำเร็จ จักรใจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๖	ศาสตราจารย์ดุสิต เครืองาม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๗	รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาศิก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๘	นายชุมพล เทียงธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๙	นายนิพนธ์ ภิญโญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๐	นายพนมภัฏ หุตะเจริญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๑	นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๒	นายสกล โตทับเที่ยง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี	กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย	
๑๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ	
๑๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช)	
๑๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจ็ด กาญจนเจตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้)	
๑๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ)	
๑๘	อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะศิลปศาสตร์)	
๑๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ)	
๒๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	

๒๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อรุณพันธ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ อินทร์ักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๔	อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๕	อาจารย์ไพโรจน์ แสงอำไพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๗	นางดรุณี ลีนิน	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทร นามเสน	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม

๑	ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดตามการ)
๒	นายบุญปลุก ชายเกตุ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดตามการ)
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พรหมณัฐเอน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) (ติดตามการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีรสร	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๓	อาจารย์สุรพงษ์ ถาวโรจน์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๔	อาจารย์ถนอมศรี เจนวิถีสุข	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๖	นายมงคล ลีนิน	ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ
๗	นางสาวนิภาวรรณ นิมดวง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘	นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณณะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๙	นางสาวศิริวรรณ ทิพรรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้เข้าร่วมชี้แจง

๑	รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาสี	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
๔	นางสาววิลาวัลย์ คชกาญจน์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๕	นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

๖	นายเจริญชัย ฮวดอุปัท	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๗	นางนุจรีย์ โปฏกรัตน์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๘	อาจารย์พรชัย เพชรสงคราม	อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๙	อาจารย์ภานุมาศ สุยบางคำ	อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

๑	รองศาสตราจารย์จรรยา ขอพลอยกลาง	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี	คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำคัญ รัตนบุรี	ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ จินธาดา	อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันประชา นวนสร้อย	อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ
๖	อาจารย์สุภาวดี มากอัน	อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ
๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ทองเจือ	อาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
๘	อาจารย์กมลนันท์ ชีวรัตน์โชติ	อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๔๘ - ๑๗/๒๕๕๙ โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

๑.๑.๑ แจ้งผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เพื่อแทนรายเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวนหนึ่งคน

เนื่องจากวาระที่ ๗.๖ ในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เพื่อแทนรายเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวนหนึ่งคน ตามความในมาตรา ๑๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวนหนึ่งคน เพื่อแทนรายเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามความในข้อ ๖(๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เพื่อแทนรายเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวนหนึ่งคน ได้แก่ อาจารย์นุชสี ทิพย์มณฑา และได้ประกาศผลการเลือก ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ และเชิญเข้าร่วมประชุม

๑.๑.๒ ขอยกยเวลาดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ ๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติขอยกยเวลาดำเนินการสรรหาอธิการบดี ในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เนื่องจากกระบวนการสรรหา มีขั้นตอนรายละเอียดที่มาก ทั้งต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสัปดาห์นับแต่วันที่มคำสั่งแต่งตั้ง ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการนี้ จึงขอยกยเวลาดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยขอยกยไปอีกสามสัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๑.๓ แจ้งเรื่องที่ยังค้างอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และเรื่องต้องดำเนินการร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเชิงปรารภให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ยังมีเรื่องที่ยังค้างอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่ต้องดำเนินการร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรจะต้องเร่งดำเนินการให้เรียบร้อย โดยในกรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องเร่งให้ข้อมูล ชี้แจงและดำเนินการต่างๆ ให้รวดเร็ว และเรื่องใดที่ยังค้างอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อมีการแจ้งชี้มูลความผิดมา ให้เร่งดำเนินการและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ส่วนเรื่องใดที่ยังค้างอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หากอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยฯ ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เรื่องใดที่มีการแจ้งว่ามีกรณีความผิด เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข หรือเป็นเรื่องที่มีการพิจารณากำหนดโทษ ก็ต้องดำเนินการไปตามคดีความ หรืออาจจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง แต่หากเป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วว่ามีคดีความ ก็ต้องตั้งกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย เพื่อให้เรื่องต่างๆ มีทางออกและยุติได้โดยเร็ว

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและเสนอแนะว่า หากมีความเป็นไปได้ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องบทบาทของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น หลักสูตรของสถาบันคลังสมองของชาติ หลักสูตรของสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (สสมท) เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วย

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๑.๔ หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ เรียน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ศธ ๐๕๐๖/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา กล่าวถึง ด้วยฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ โดยมีนักศึกษาชาวจีนเข้ามาศึกษาหลักสูตรดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในการนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ ประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญและกระทบต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย จึงใคร่ขอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ตระหนักและให้ความสำคัญการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งการบริหารจัดการในหลักสูตรต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บัณฑิตและสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดย

๑. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นหลักประกันของคุณภาพบัณฑิตทุกระดับและทุกสาขาวิชา

๓. จัดระบบบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เท่าเทียมกับนักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ อาทิ การชำระค่าลงทะเบียนซึ่งอาจชำระเป็นรายภาคการศึกษา หรือรายปี มิใช่การชำระครั้งเดียวต่อรายหลักสูตร โดยรับชำระค่าลงทะเบียนจากนักศึกษาโดยตรง การกำหนดค่านึงค่าลงทะเบียนในกรณีต่างๆ

โดยขอให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการไม่รับรองคุณวุฒิการศึกษาของหลักสูตรของประเทศไทยในอนาคต

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้ง

๑.๒.๑ รายงานผลการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ให้ทราบถึงผลการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไม้ด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอมือง จังหวัดนครปฐม ดังต่อไปนี้

การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรองรับ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

โดยที่ประชุมฯ ได้มีการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จำนวน ๖ กลุ่มยุทธศาสตร์ ได้แก่

กลุ่ม ๑ ด้าน Transport + Logistics

- ซ่อมบำรุงอากาศยาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพหลักและเขียนโครงการ ซึ่งในกลุ่มนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน และได้มีการส่งบุคลากรส่วนหนึ่งไปฝึกอบรมที่ประเทศเยอรมัน และส่วนหนึ่งกำลังศึกษาหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ตามมาตรฐาน EASA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- ระบบขนส่งทางราง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเจ้าภาพหลักและเขียนโครงการ ในส่วนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะมีการปรับปรุงหลักสูตร และจะตั้งศูนย์วิจัยระบบราง

- ระบบขนส่งทางทะเล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพหลักและเขียนโครงการ โดยจะมีการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระยะสั้นระบบขนส่งทางทะเล โดยขอรับรองหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมจากกรมเจ้าท่า

- Logistics + Supply chain 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นเจ้าภาพหลักและเขียนโครงการ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะมีการปรับปรุงหลักสูตรทางด้านโลจิสติกส์ และมีการฝึกอบรมระยะสั้น

กลุ่ม ๒ การบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรอาหาร

- การบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพหลักและเขียนโครงการ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะมีการร่วมโครงการ โดยใช้โครงการของวิทยาเขตตรังและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขอนแก่น) ไปร่วมในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เกษตรอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพหลักและเขียนโครงการ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะทำในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ๓ ส่วน คือ

๑. ความเป็นเลิศด้านเกษตรอาหาร โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศไม้ผล ด้านสัตว์เศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง Smart Farm และศูนย์วิจัยด้านโรคสัตว์เขตร้อน

๒. อาหารไทยฮาลาล

๓. การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

กลุ่ม ๓ การพัฒนาครูอาชีพศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพหลักและเขียนโครงการ โดยมีแผนจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศร่วมกัน ๗ แห่ง ที่มีการเปิดการเรียนการสอนทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลุ่ม ๔ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพหลักและเขียนโครงการ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

กลุ่ม ๕ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพหลักและเขียนโครงการ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะมีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล และศูนย์ SME นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มผ้าพื้นเมืองภาคใต้

กลุ่ม ๖ Social Engagement และ Social Enterprise

โดย Social Engagement มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพหลักและเขียนโครงการ Social Enterprise มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพหลักและเขียนโครงการ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะมีการจัดตั้งบริษัทกิจการเพื่อสังคม

โดยทั้ง ๖ กลุ่มยุทธศาสตร์ อยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ในขณะนี้ได้รับการประสานจากสำนักงบประมาณ ให้สามารถขอของบประมาณเบื้องต้น ใน 4 Mega Projects คือ ซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบขนส่งทางราง ระบบขนส่งทางทะเล และด้านเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็น ๔ โครงการที่สามารถของบประมาณไปล่วงหน้า ก่อนที่ Mega Projects จะออกได้

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ล้วนแต่เป็นโครงการใหญ่ หากมหาวิทยาลัยเสนอของบประมาณไปเฉพาะในกรอบของมหาวิทยาลัยฯ อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินการส่วนอื่นของมหาวิทยาลัยฯ จึงจำเป็นต้องมีความระมัดระวัง ซึ่งในที่ประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ก็เห็นสมควรว่า โครงการต่างๆ ที่ดำเนินการร่วมกันของ ๙ ราชมณฑล นั้น มหาวิทยาลัยอาจจะต้องทำ Project เสนอรัฐบาล เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีงบประมาณอื่น ที่สามารถเข้ามาสนับสนุนโครงการ อีกทั้งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมาก ฉะนั้นโครงการของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในส่วนที่เป็นเจ้าภาพหลัก คือ ขนส่งทางทะเล และอีกหลายโครงการที่มีส่วนร่วม ก็มีความสอดคล้องกับความเป็นไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งน่าจะมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น ในขณะนี้ รัฐบาลได้มีการจัดหางบประมาณบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน ๑๘ กลุ่มจังหวัด วงเงิน ๑ แสนล้านบาท เพื่อให้กลุ่มจังหวัดไปทำโครงการ โดยเบื้องต้นรัฐบาลกำหนดงบประมาณให้กลุ่มจังหวัดละ ๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีแนวทางในการจัดทำโครงการ หลักการ ๖ ข้อ คือ

๑. อิงกับวิสัยทัศน์ประเทศ (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)
๒. อิงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ใน ๖ ด้าน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๓. ต้องตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
๔. ประชากรรัฐ
๕. นโยบายรัฐในการกระจายงบประมาณไปในชุมชน
๖. อัตลักษณ์ของพื้นที่

ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรประสานกับจังหวัด เพื่อจะได้ดำเนินการเชื่อมโยงกับจังหวัด ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีหลายโครงการที่จะเชื่อมโยงกับงบประมาณขับเคลื่อน ๑๘ กลุ่มจังหวัดของรัฐบาลได้ โดยศึกษาและประสานดูว่ามหาวิทยาลัยฯ จะเข้าไปดำเนินการโดยเข้ากับส่วนจังหวัดหรือส่วนกลางที่ลงมาในเขตพื้นที่ เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ มีวิทยาเขตอยู่ในจังหวัดใด ให้ไปประสานว่าจะเชื่อมโยงได้อย่างไรบ้าง

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

- ๑.๒.๒ รายงานการดำเนินการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ให้ทราบว่า ตามที่ศาลปกครองสงขลาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๐/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๐/๒๕๕๕ ได้มีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ราย ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดโดยไม่จำเป็นต้องหารือการจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลาง ในกรณีนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

- ๑.๓ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

- ๑.๓.๑ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ไพฑูริย์ ธรรมรัตน์วาลิก

สภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ไพฑูริย์ ธรรมรัตน์วาลิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบช่อดอกไม้ และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี

- ๑.๓.๒ ขอเพิ่มวาระการประชุม จำนวน ๑ วาระ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ขออนุญาตต่อที่ประชุมฯ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้ประสานมายังฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสนอเพิ่มวาระ จำนวน ๑ วาระ ในการประชุมคราวนี้ โดยขอเพิ่มวาระพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ กรณีไม่ผ่านการประเมิน โดยบรรจุในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๖.๑๒ (วาระลับ)

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๔ เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแจ้ง

๑.๔.๑ นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง

นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการกำหนดโมเดลเศรษฐกิจ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับ Industry 4.0 ของประเทศเยอรมัน ซึ่งนโยบายดังกล่าว นายชุมพล เทียงธรรม กล่าวได้ว่า ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องไทยแลนด์ 4.0 มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การไปดูงานที่ประเทศเยอรมัน ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย ใน ๙ ราชวงศ์ ซึ่งในภายหน้า มทร.ศรีวิชัย อาจจะต้องไปดูงานที่ประเทศเยอรมันด้วย และที่สำคัญ Mr.Rolf Schulze อดีตเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ Mr.Harald Link ก็ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยฯ เช่นเดียวกัน ฉะนั้นทางประเทศเยอรมัน ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้นผลของการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ไทยแลนด์ 4.0 จะนำมาดำเนินการที่มหาวิทยาลัยฯ ก่อน รวมทั้งเรื่องการขับเคลื่อน การสนับสนุนและผลักดันเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก และพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เข้ามรดกโลก ซึ่งจะต้องดำเนินการร่วมมือกับประเทศเยอรมันต่อไป

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะเป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ในระดับประเทศ มีหลายๆ อย่างที่จะเปลี่ยนแปลงไป จะให้ความสำคัญกับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ฉะนั้นสถาบันการศึกษาหลายแห่งก็จะมี การขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ในส่วนของ ๙ ราชวงศ์ ก็จะต้องตั้งหลักและเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบหรือสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๔.๒ ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง

ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการเปลี่ยนโครงสร้างการวิจัย มีโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งลักษณะของโครงการจะเป็นโครงการวิจัยใหญ่ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะต้องเตรียมการไว้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับด้านสร้างความเข้มแข็งในเรื่องครุภัณฑ์ อาจจะต้องมีความร่วมมือกับเอกชน และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นงานวิจัยลักษณะใหญ่

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๔.๓ ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้จั่ง ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้จั่งให้ ที่ประชุมทราบว่ำ ในการจัดประชุมวิชาการ EMECS 12 (Environmental Management of Enclosed Coastal Seas) ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะจัดประชุม ณ โรงแรมจอมเทียน ป่าลัม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ทท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะดำเนินการจัดงานร่วมกันระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มทร.ศรีวิชัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และราชบัณฑิตยสภา เพราะฉะนั้นจึงต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ เตรียมการสนับสนุนให้บุคลากรไปร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เกี่ยวกับเรื่องทางทะเล ทางการจัดการชายฝั่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็มีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ซึ่งมีความสำคัญ แต่ยังไม่ค่อยมีการศึกษาในเชิงลึกมากนัก โดยเฉพาะทางทะเลอันดามัน ยังมีคนสนใจด้านนี้น้อย โดยคาดหวังให้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ไปร่วมนำเสนอผลงานประมาณ ๒๐ ผลงาน

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่ำ ในเรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เนื่องจากมีพื้นที่อยู่ติดกับทะเลอันดามัน จึงมีโอกาสที่จะทำอะไรเพิ่มเติมหรือว่าขยายได้อีก มากมาย ซึ่งวิทยาเขตตรัง จะต้องไปศึกษาโอกาสหรือช่องทางที่เป็นประโยชน์และสามารถเชื่อมโยงเพิ่มเติม ได้

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๔๗ - ๑๒/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๔๗ - ๑๒/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา โดยไม่มี การแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๗ - ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวาระที่ ๗.๒ รายงานการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ในวาระที่ ๕.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. มติสภามหาวิทยาลัยฯ ในวาระสุดท้าย ได้ระบุว่า “กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่า ที่ปรึกษาควรจะต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบเป็นระยะๆ อาจจะทุก ๓ เดือน หรือทุก ๖ เดือน” ซึ่งที่ผ่านมาที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ ไม่เคยมีการรายงานผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยฯ แจ้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ และให้ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการดำเนินงานในครั้งต่อไป ทุก ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านแผนการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

ความเป็นมา

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านแผนการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านแผนการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งชี้ให้เห็นจุดเด่น จุดด้อย และภาระงานที่ยังดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ในมาตรการที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมาย และมาตรการที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรจะปรับแผนให้มีกลยุทธ์หรือมาตรการอื่นใดที่จะทำให้เรื่องในการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยฯ ลดลง และมีผลการดำเนินงานของทั้งสองมาตรการที่สอดคล้องกัน

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีเพียง ๑๑ หน่วยงานเท่านั้น ที่มีแผนการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งยังไม่ครบทุกหน่วยงาน ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีมาตรการหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ กำกับให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีการวางแผนดังกล่าว

๓. ในการนำเสนอควรจะมีการแจกแจงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานของอาคาร เช่น แจกแจงพื้นที่ใช้สอย แจกแจงชนิด ข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่มีผลต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพราะหากพิจารณาแล้ว พื้นที่สงขลา เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้กำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องอนุรักษ์พลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และต้องมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ประจำที่อาคารควบคุมแต่ละแห่ง

๔. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการประเมินตัวชี้วัด โดยอาจจะตั้งเป็นเกณฑ์ต่อหน่วยพื้นที่ใช้สอย เช่น ทุกหนึ่งพันตารางเมตร ทุกนักศึกษาจำนวนหนึ่งพันคน เป็นต้น และควรรายงานผลการดำเนินงานที่ Normalize ด้วยพื้นที่ใช้สอย จึงจะเห็นภาพรวมทั้งหมด

๕. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะทางสาขาเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สถาปัตยกรรม ควรมีการแทรกเรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้อยู่ในหลักสูตร

๖. เนื่องจากต่อไปในอนาคต ประเทศไทยจะมีการใช้ กฎกระทรวงกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (BEC) ขึ้นมา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับอาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคาร โดยจะมีการตรวจสอบการใช้พลังงานตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ แล้วจึงอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงได้ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะต้องเตรียมการในเรื่องนี้ด้วย

๗. มหาวิทยาลัยฯ อาจมีการดำเนินการกับอาคารใดอาคารหนึ่ง โดยยกมาเป็นกรณีพิเศษ เป็นโครงการนำร่องอาคารอนุรักษ์พลังงานสีเขียวของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งควรจะเป็นอาคารที่มีความนั่งพอสสมควร คือ พื้นที่ใช้สอยไม่เพิ่มขึ้น จำนวนคนไม่เพิ่มขึ้น ดำเนินการ โดยการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ปรับปรุงหลังคา หรือฝ้าผนังอาคารโดยเลือกใช้วัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ มีการปลูกต้นไม้เพิ่ม เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานว่า การใช้ไฟฟ้าของอาคารลดลงหรือไม่

๘. ต่อไปในอนาคต ในการปรับปรุงการใช้พลังงาน สถาปนิกรูปแห่งชาติ ได้มีการขับเคลื่อนการปฏิรูปเร่งด่วนในเรื่อง การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐมากที่สุด ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยฯ ใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน จะทำให้ประหยัดงบประมาณการลงทุนของมหาวิทยาลัยฯ

๙. มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีเจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อย ๑ คน ประจำอาคารแต่ละแห่ง กำหนดผู้รับผิดชอบ และกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) ให้แต่ละคนรายงานประสิทธิภาพในการทำงานต่อมหาวิทยาลัยฯ

๑๐. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Building Energy Management System : BEMS) เพื่อเพิ่มศักยภาพจากการจัดการแบบเดิมที่สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ เป็นการรวมทุกระบบภายใต้ BEMS เพียงระบบเดียว ลดความผิดพลาดของข้อมูลและควบคุมสั่งการได้ง่าย

๑๑. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการนำเสนอ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เพื่อให้ทราบรายละเอียดผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการประหยัดพลังงาน

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ความเป็นมา

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยฝ่ายวิชาการและกองวิเทศสัมพันธ์ และการประกันคุณภาพ ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จึงขอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีการประชุมทบทวนและพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกและจัดลำดับความเสี่ยง นั้น โดยปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีการพิจารณาความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยเฝ้าระวังและเตรียมมาตรการรองรับด้วยกันทั้งหมด ๙ ความเสี่ยง

ในการนี้จากการติดตามและประเมินผลตามมาตรการที่ระบุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผลดังนี้

ความเสี่ยงที่ ๑ นักศึกษาใหม่มีจำนวนลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มองถึงปัจจัยเสี่ยงคือนักศึกษามีทางเลือกในการศึกษาต่อมากขึ้น อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก มหาวิทยาลัยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ๒ แนวทางหลัก ได้แก่ ๑) ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความโดดเด่นเฉพาะทางที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ ๒) คือปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ จากมาตรการดังกล่าวมีการประเมินความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงมาก (โอกาส ๔ ผลกระทบ ๔) ลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (โอกาส ๓ ผลกระทบ ๔)

ความเสี่ยงที่ ๒ ผู้รับผิดชอบทางการเงินถูกลงโทษทางวินัย มองถึงปัจจัยเสี่ยงคือการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินผิดพลาด อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก มหาวิทยาลัยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ๒ แนวทางหลัก ได้แก่ ๑) ปลุกจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต และ ๒) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายในทางการเงินสม่ำเสมอต่อเนื่อง จากมาตรการดังกล่าวมีการประเมินความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงมาก (โอกาส ๕ ผลกระทบ ๕) ลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (โอกาส ๒ ผลกระทบ ๓)

ความเสี่ยงที่ ๓ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยไม่ถูกขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ มองถึงปัจจัยเสี่ยงคือผู้รับผิดชอบไม่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้ครบทุกเป้าหมาย อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง มหาวิทยาลัยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ๔ แนวทางหลัก ได้แก่ ๑) ทบทวนแผนกลยุทธ์ ๒) ผู้รับผิดชอบหลักของแผนกลยุทธ์ต้องผลักดันให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ๓) สร้างความเข้าใจความตระหนักในการดำเนินการตามแผน และ ๔) กำกับ ติดตาม วันประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนเป็นระยะ ๆ จากมาตรการดังกล่าวมีการประเมินความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูง (โอกาส ๑ ผลกระทบ ๕) ลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (โอกาส ๑ ผลกระทบ ๔)

ความเสี่ยงที่ ๔ นักศึกษามีความรู้และทักษะไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน มองถึงปัจจัยเสี่ยงคือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่ทันสมัย อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง มหาวิทยาลัยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงคือกำกับ ผลักดันแผนพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติและประเมินเป็นระยะ ๆ จากมาตรการดังกล่าวมีการประเมินความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูง (โอกาส ๒ ผลกระทบ ๔) ลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (โอกาส ๑ ผลกระทบ ๔)

ความเสี่ยงที่ ๕ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเสียหาย มองถึงปัจจัยเสี่ยงคือ มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง มหาวิทยาลัยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงคือกำกับ ผลักดันแผนประชาสัมพันธ์และประเมินเป็นระยะ ๆ จากมาตรการดังกล่าวมีการประเมินความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูง (โอกาส ๑ ผลกระทบ ๕) ลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (โอกาส ๑ ผลกระทบ ๓)

ความเสี่ยงที่ ๖ สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ มองถึงปัจจัยเสี่ยงคือน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและงบประมาณไม่เพียงพอในการจ่ายค่าไฟฟ้า อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง มหาวิทยาลัยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ๓ แนวทางหลักได้แก่ ๑) สร้างที่เก็บน้ำทั้งอุปโภคบริโภค ๒) กำกับ ติดตาม และดำเนินการตามแผนประหยัดพลังงาน และ ๓) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จากมาตรการดังกล่าวมีการประเมินความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูง (โอกาส ๓ ผลกระทบ ๓) ยังคงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง เช่นเดิม (โอกาส ๓ ผลกระทบ ๓) เนื่องจากดำเนินการไม่ครบถ้วนตามมาตรการที่กำหนดและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ความเสี่ยงที่ ๗ การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับภายนอก มองถึงปัจจัยเสี่ยงคือหน่วยงานภายนอกออกระเบียบ ข้อบังคับที่ยากต่อการปฏิบัติที่สร้างภาระเกินความจำเป็น อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง มหาวิทยาลัยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงคือ ให้นำหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎระเบียบ ติดตามและศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ จากมาตรการดังกล่าวมีการประเมินความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูง (โอกาส ๑ ผลกระทบ ๕) ลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (โอกาส ๑ ผลกระทบ ๓)

ความเสี่ยงที่ ๘ นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา มองถึงปัจจัยเสี่ยงคือนักศึกษาขาดวินัยและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง มหาวิทยาลัยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ๒ แนวทางหลัก ได้แก่ ๑) พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็งและดูแลนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และ ๒) กำกับ ติดตามระบบ กลไกทั้ง ๗ ระบบ คือ การรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษา การบริหารและพัฒนาอาจารย์ สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากมาตรการดังกล่าวมีการประเมินความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงปานกลาง (โอกาส ๒ ผลกระทบ ๓) ลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (โอกาส ๑ ผลกระทบ ๓)

ความเสี่ยงที่ ๙ ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มองถึงปัจจัยเสี่ยงคือนักวิจัยขาดเทคนิคและความเชี่ยวชาญในการเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง มหาวิทยาลัยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงคือกำกับ ผลักดันแผนวิจัยและประเมินเป็นระยะ ๆ จากมาตรการดังกล่าวมีการประเมินความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงปานกลาง (โอกาส ๒ ผลกระทบ ๓) ลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (โอกาส ๑ ผลกระทบ ๓)

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ และให้ข้อเสนอแนะ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อพันธกิจหลักที่ชัดเจน จัดอันดับความสำคัญ ว่าเรื่องใดที่มีความเสี่ยงที่จะต้องดูเป็นกรณีพิเศษ ส่งผลกระทบต่อการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยต้องดำเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุง และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

๒. ให้มหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน ในความเสี่ยงที่มีความสำคัญ และจะต้องดูเป็นกรณีพิเศษ ว่าได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง โดยให้รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส ๒ ภายในเดือนมีนาคม เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบผลการดำเนินการ และมีข้อเสนอแนะให้กับมหาวิทยาลัยฯ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๔ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙)

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙)

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๘ วรรคท้าย ซึ่งได้กำหนดให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙) พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การตรวจสอบการดำเนินงานวิจัย

๑. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีความยืดหยุ่นต่อนักวิจัยและปฏิบัติต่อนักวิจัยในฐานะที่เป็นผู้อาสาทำงานให้มหาวิทยาลัยฯ และจะต้องสร้างความเสี่ยงให้กับนักวิจัยให้น้อยที่สุด และให้นักวิจัยมีความสะดวกมากที่สุด

๒. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องระบบการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ให้มีความคล่องตัว โปร่งใส สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ เพราะการวางระบบที่ดี จะเป็นเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยให้เป็นไปในกรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างถูกต้อง เช่น มีคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานวิจัยในแต่ละงวด และส่งรายงานทุกๆ ๒ เดือน ในกรณีที่นักวิจัยมีการส่งรายงานความก้าวหน้าล่าช้ากว่ากำหนด จะส่งผลกระทบต่อได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยในงวดถัดไปด้วย และควรมีการระบุในสัญญา ว่าให้คณะกรรมการติดตามมีสิทธิตรวจสอบเรื่องการเงิน เพื่อให้ นักวิจัยมีความรับผิดชอบ และตื่นตัวตลอดเวลา หากมีการติดตามในลักษณะนี้ก็จะทำให้ลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

๓. มหาวิทยาลัยฯ ยังมีประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญคือ คือ เรื่องประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณเงินวิจัย และปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลในการใช้จ่ายเงิน ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะในอนาคตก็จะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมาย หากการบริหารเงินไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน

๔. ในประเด็นการตรวจสอบการดำเนินงานวิจัย ข้อ ๑.๕ เงินอุดหนุนงานวิจัยโครงการวิจัยเงินรายได้ ซึ่งยังมีเงินขาดอีก ๔๒,๗๐๐ บาท ไม่สามารถดำเนินการได้ทันปีงบประมาณ ทำให้เงินถูกนำมาเข้าเป็นรายได้สะสม ซึ่งอำนาจในการขอใช้เงินรายได้สะสมนั้น จะต้องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ฉะนั้นสภามหาวิทยาลัยฯ จึงมอบมหาวิทยาลัยฯ นำเสนอวาระมาอย่างละเอียด ชัดเจน ตามขั้นตอน โดยประสานกับหน่วยตรวจสอบภายในดูรายละเอียดให้เบื้องต้น และขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

๕. ในประเด็นใดที่ยังค้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้กองคลังเร่งรัดและติดตามให้ดำเนินการ และรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบถึงการแก้ปัญหา ส่วนประเด็นใดที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ หรือยังไม่มีวิธีที่จะเป็นทางออกในการดำเนินการ ให้กองคลังและหน่วยตรวจสอบภายใน ประสานข้อมูลกัน เพื่อนำเสนอประเด็นดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ โดยให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ณ สิ้นไตรมาส ๒ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

การติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ แก่ไขการ ใช้ข้อความ ในรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

- หน้า ๖ ของรายงานผลการติดตามฯ ให้ตัดข้อความออก

จาก ปัญหาและอุปสรรค

(๑) ปัญหาความล่าช้าของการส่งวัสดุอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างในช่วงเหตุความไม่สงบซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ ๙๐ วัน

เป็น ปัญหาและอุปสรรค

(๑) ปัญหาความล่าช้าของการส่งวัสดุอุปกรณ์

- หน้า ๘ ของรายงานผลการติดตามฯ ในหัวข้อปัญหาและอุปสรรค ให้ตัดข้อ (๒) และ (๓) ออก
๒. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ควรมีบทบาทในส่วนนี้ และต้องทำงานอย่างเข้มข้น ต้องมีส่วน
รับรู้ และมีส่วนรับผิดชอบในผลการดำเนินงานก่อสร้างที่เกิดปัญหาด้วย

๓. ในการนำเสนอรายงานผลการติดตามฯ ควรจะมีการนำเสนอแสดงผลสรุปเป้าหมายการก่อสร้าง
และความก้าวหน้าของงานในลักษณะเป็นกราฟสถิติด้วย เพื่อที่จะสามารถแสดงรายละเอียดที่จะสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เนื่องจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร ที่ไม่ได้จบทางวิศวกรรมหรือช่าง
ก่อสร้างมา จึงทำให้เกิดปัญหาบ้าง เนื่องจากไม่มีความชำนาญ นั้น วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ การว่าจ้าง
บริษัทที่ปรึกษา ซึ่งทำหน้าที่เสมือนว่าเป็นที่ปรึกษาทั้งหมดของการบริหารงานก่อสร้าง มาช่วยมหาวิทยาลัยฯ
แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ซึ่ง
จำเป็นต้องใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ

ผลประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ในรายการวิจัยของการเคหะ ซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนในการใช้ระเบียบ และกองคลังกับหน่วย
ตรวจสอบภายใน ซึ่งประเด็นในการใช้ระเบียบแตกต่างกัน ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยฯ จึงมอบกองคลังและหน่วย
ตรวจสอบภายใน ประสานกันเพื่อดำเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้อง และรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบฯ ต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะ
บริหารธุรกิจ

ความเป็นมา

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จากเดิม นางเยาวพา ณ นคร เปลี่ยนเป็น
นางปรีชญา ชุมศรี เนื่องจาก นางเยาวพา ณ นคร เกษียณอายุราชการ

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
๒. หลักสูตรคหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ความเป็นมา

ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

๑.๑ จากเดิม นางสาวผกามาส ปุรินทรภิบาล เปลี่ยนเป็น นายวีรพงศ์ เขียรสงค์ เนื่องจาก นางสาวผกามาส ปุรินทรภิบาล มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไม่มีผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง)

๑.๒ จากเดิม นายอภิวัน สมบูรณ์ดำรงกุล เปลี่ยนเป็น นายศรีอุบล ทองประดิษฐ์ เนื่องจาก นายอภิวัน สมบูรณ์ดำรงกุล มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไม่มีผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง)

๒. หลักสูตรคหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นายวีรพงศ์ เขียรสงค์ เปลี่ยนเป็น นางสาวผกามาส ปุรินทรภิบาล เนื่องจาก นายวีรพงศ์ เขียรสงค์ ไปประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน ๒ หลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.)

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.)

ความเป็นมา

ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรายละเอียดวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะเกษตรศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบ และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะเกษตรศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

บัดนี้ คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.) ได้ผ่านการตรวจสอบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน ๒ หลักสูตร ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามที่หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ และประธานหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ทบทวนมติสภาวิชาการ เรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.) ข้อ ๒.๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีโอกาสที่จำนวนนักศึกษาของสาขาจะลดลงเป็นจำนวนมาก และมหาวิทยาลัยฯ ก็มีนโยบายให้แต่ละหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่ำกว่า ๑๕ คน ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้นๆ ได้ และยังเป็นการปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกเหนือจากสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ ปวช. สายอื่นเข้าศึกษาได้ โดยให้เหตุผลว่าคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรจะเป็นเช่นเดียวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยฯ ไปแล้ว ทั้ง ๒ สาขาวิชา จึงขอให้คงคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนในหลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตรตามเดิม โดยได้ส่งข้อมูลสถิติการรับนักศึกษา และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของทั้ง ๒ หลักสูตร เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยฯ ใช้ประกอบในการพิจารณาเพิ่มเติม

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและเสนอแนะดังนี้

๑. เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีความเสี่ยงในเรื่องนักศึกษาที่ลดลง การกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวจะยิ่งทำให้กลุ่มเป้าหมายลดลงอีก จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หากมหาวิทยาลัยฯ ปิดโอกาสตรงนี้ จะทำให้ผลิตบัณฑิตทางด้านเกษตรได้น้อย ไม่เป็นที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

๒. ตามที่สภาวิชาการ ได้มีมติดังกล่าวนี้ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างเข้มข้นแล้ว จนได้ข้อสรุปว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรมองถึงเรื่องของความเข้มแข็งทางวิชาการและเรื่องของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้โดดเด่นยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการศาสตร์ จะต้องทำงานเชิงรุก ในการเชิญชวนหรือสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเข้ามาศึกษา และควรลองดำเนินการซักสองถึงสามปี หากเกิดปัญหาเรื่องจำนวนนักศึกษาจริงๆ ก็สามารถปรับปรุงหลักสูตรได้อีก

๓. ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่กำหนดว่าหากมีนักศึกษาไม่ถึง ๑๕ คน จะไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้นๆ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการพิจารณาผ่อนปรนเป็นกรณีไป โดยมอบให้ คณะกรรมการศาสตร์ ต้องไปช่วยกันทำงานในเชิงรุกให้มากขึ้น

๔. ในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) คำอธิบายรายวิชา ในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษ ของรายวิชา คณิตศาสตร์เบื้องต้น มีรายละเอียดน้อยมาก ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ควรจะต้องมีการสอนแคลคูลัส ด้วย

๕. มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบความถูกต้องในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) รายวิชา ๐๒-๒๑๔-๐๐๑ ชีววิทยาทั่วไป เนื่องจากเป็นรายวิชาชีววิทยาทั่วไป (General Biology) แต่คำอธิบายรายวิชาสอน โครงสร้าง ชนิด และความหลากหลายของจุลินทรีย์ เป็นการสอนจุลินทรีย์เพียงอย่างเดียว

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบดังเสนอทั้ง ๒ หลักสูตร โดยให้ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อดังนี้

กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ ในข้อ ๒.๒.๑ ให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ – คณิต หรือเทียบเท่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทั้ง ๒ หลักสูตร

๒. ในประเด็นเงื่อนไขจำนวนนักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว สำหรับ ๒ หลักสูตรนี้ได้ กรณีที่ดำเนินการแล้ว มีนักศึกษาถึง ๑๐ คน ให้เปิดการเรียนการสอนได้ แต่หากมีนักศึกษาไม่ถึง ๑๐ คน ให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเป็นเงื่อนไขพิเศษต่อไป

๓. มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบรายละเอียดและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๔. ให้คณะกรรมการศาสตร์ ทำกิจกรรมเชิงรุกต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้นักศึกษาเต็มจำนวนตามที่ต้องการ

๕. รับรองมติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความเป็นมา

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรายละเอียดวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชวมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบ และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชวมงคลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของสภา วิชาการฯ และได้ผ่านการตรวจสอบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชวมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชวมงคลศรีวิชัย เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

๖.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.) วิทยาลัยรัตภูมิ

ความเป็นมา

ตามที่ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชวมงคลศรีวิชัย ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และรายละเอียดวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และการเปลี่ยนแปลงด้าน เทคโนโลยี วิทยาลัยรัตภูมิ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชวมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ วิทยาลัยรัตภูมิปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบ และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชวมงคลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

บัดนี้ วิทยาลัยรัตภูมิ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของสภา วิชาการฯ และได้ผ่านการตรวจสอบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

๖.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ความเป็นมา

ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรายละเอียดวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

บัดนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

๖.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายวิชาการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

บัดนี้ ฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

๖.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. และเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

๖.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ.

ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. และเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

๖.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น พ.ศ.

ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา

ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น พ.ศ. ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

๖.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

๖.๑๐ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ความเป็นมา

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีภาระเมต จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ปัจจุบัน	ตำแหน่งที่เลื่อน และสาขาวิชา	อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ไม่ก่อนวันที่
๑	นายวิชาญ เพชรรมณี	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์	๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อม เอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์
๒	นางสาวจิรภัทร ภูขวัญทอง	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์	๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องผลงานฉบับ ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์
๓	นางระริน เครือวรพันธุ์	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี	๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อม เอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์
๔	นายชาติรี หอมเขียว	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหกรรม	๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อม เอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์
๕	นางสาทีณี วัฒนกิจ	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน	๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กอง บริหารงานบุคคลได้รับผลงานทางวิชาการ และเอกสารหลักฐานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้

๑. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

๒.๑ นายวิชาญ เพชรรมณี จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่ก่อนวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๒ นางสาวจิรภัทร ภูขวัญทอง จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องผลงานฉบับปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๓ นางระริน เครือวรพันธุ์ จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบัญชี ไม่ก่อนวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๔ นายชาติรี หอมเขียว จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่ก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๕ นางสาวทีน วิฒนกิจ จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ไม่ก่อนวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลได้รับผลงานทางวิชาการและเอกสารหลักฐานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบดังเสนอ ตามข้อ ๑
๒. อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ ๒
๓. รับรองมติที่ประชุม

๖.๑๑ พิจารณามติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย กรณีเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๖ ราย

(วาระลับ)

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

๖.๑๒ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ กรณีไม่ผ่านการประเมิน

(วาระลับ)

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๗.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗(๔) ซึ่งได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

๗.๒ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำชุดต่างๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย พิจารณากลับกรองหรือสนับสนุนการทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)
๓. คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
๔. คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๕. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

๖. คณะกรรมการสภาวิชาการ

๗. คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาเชิงนโยบายด้านต่าง ๆ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานของแต่ละกรรมการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร

๒. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Auditing)

๓. คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๔. คณะกรรมการนโยบายการเงิน

๕. คณะกรรมการนโยบายด้านผังเมืองและสาธารณูปโภค

๖. คณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

๗.๓ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ความเป็นมา

ด้วยฝ่ายประเมินผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย บัณฑิต ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ แยกผู้มีเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา

โดยผลจากการสำรวจความพึงพอใจในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อยู่ในระดับ ๔.๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐ สามารถแสดงความพึงพอใจตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้

๑. บัณฑิต ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ๔.๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของความเหมาะสมของขั้นตอน สถานที่และความสวยงามในการตกแต่งบริเวณสถานที่ เวทีในการรับพระราชทานปริญญาบัตร และเห็นว่าควรปรับปรุงในเรื่องของการบริการอาหาร เครื่องดื่มและของว่าง

๒. ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ๓.๘๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๐ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และเห็นว่าควรปรับปรุงในเรื่องของความสะอาด ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ

๓. แยกผู้มีเกียรติ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ๔.๘๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๐ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และเห็นว่าควรปรับปรุงในเรื่องของการให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่

๔. คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ๔.๐๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๐ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และเห็นว่าควรปรับปรุงในเรื่องของการบริการอาหาร เครื่องดื่มและของว่าง

ประเด็นการประเมิน	ค่าคะแนน/ระดับความพึงพอใจ									
	บัณฑิต		ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต		แขกผู้มีเกียรติ		คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน		ภาพรวม	
๑. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่	๔.๕๓	มากที่สุด	๓.๘๕	มาก	๔.๘๑	มากที่สุด	๔.๐๓	มาก	๔.๓๐	มาก
๒. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน	๔.๖๐	มากที่สุด	-	-	๔.๗๙	มากที่สุด	๓.๙๔	มาก	๔.๔๔	มาก
๓. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	๔.๕๐	มากที่สุด	๓.๘๐	มาก	๔.๘๖	มากที่สุด	๔.๐๑	มาก	๔.๒๙	มาก
๔. ด้านของที่ระลึก	๔.๕๙	มากที่สุด	-	-	-	-	-	-	๔.๕๙	มากที่สุด
๕. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	๔.๑๖	มาก	๔.๑๖	มาก
๖. ภาพรวม	-	-	๓.๘๐	มาก	๔.๙๑	มากที่สุด	๓.๘๓	มาก	๔.๑๘	มาก
๗. เฉลี่ยทุกด้าน	๔.๕๕	มากที่สุด	๓.๘๒	มาก	๔.๘๓	มากที่สุด	๔.๐๑	มาก	๔.๓๐	มาก

- ๔.๕๐ - ๕.๐๐ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
 ๓.๕๐ - ๔.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
 ๒.๕๐ - ๓.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
 ๑.๕๐ - ๒.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย
 ๑.๐๐ - ๑.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

๗.๔ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีกลไกในการกำกับติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี จ. สงขลา นั้น

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นการรวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปรากฏในรายงานตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม และ ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ ดังแสดงผลดังนี้

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเมินหลักสูตรทั้งสิ้น ๗๑ หลักสูตร แยกเป็นระดับปริญญาตรี ๖๒ หลักสูตร และระดับปริญญาโท ๙ หลักสูตร จากผลการประเมินมีหลักสูตรที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. จำนวน ๖๗ หลักสูตร แยกเป็นระดับปริญญาตรี ๕๙ หลักสูตร และระดับปริญญาโท ๘ หลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมีด้วยกัน ๔ หลักสูตร แยกเป็นระดับปริญญาตรี ๓ หลักสูตร และระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร ส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเนื่องจากจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด คือต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๕ คน และบางหลักสูตรมีการเปิดรับสมัครอาจารย์แต่ไม่มีผู้มาสมัคร

หลักสูตรที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมีดังนี้ ระดับปริญญาตรี ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต * สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรขอใช้)

๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต * สาขาวิชาการโรงแรม สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรขอใช้)

๓. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

* เป็นหลักสูตรที่เปิดสอน เพื่อให้ให้นักศึกษาที่ค้างอยู่จบการศึกษา

ระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ผลการบริหารงานของคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผลการประเมิน ดังนี้

หน่วยงาน	คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะ		
	ปีการศึกษา ๒๕๕๗	ปีการศึกษา ๒๕๕๘	สถานะ
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์	๓.๗๕ (ระดับดี)	๔.๑๔ (ระดับดี)	เพิ่มขึ้น
๒. คณะบริหารธุรกิจ	๒.๘๙ (ระดับพอใช้)	๒.๙๐ (ระดับพอใช้)	เพิ่มขึ้น
๓. คณะศิลปศาสตร์	๒.๔๒ (ระดับต้อง ปรับปรุง)	๓.๔๖ (ระดับพอใช้)	เพิ่มขึ้น
๔. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	๒.๔๗ (ระดับต้อง ปรับปรุง)	๒.๔๐ (ระดับต้อง ปรับปรุง)	ลดลง
๕. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	๒.๔๑ (ระดับต้อง ปรับปรุง)	๓.๕๐ (ระดับพอใช้)	เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน	คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะ		
	ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ระดับดี)	ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ระดับดี)	สถานะ
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๓.๗๒ (ระดับดี)	๔.๑๐ (ระดับดี)	เพิ่มขึ้น
๗. คณะเทคโนโลยีการจัดการ	๒.๙๔ (ระดับพอใช้)	๓.๙๔ (ระดับดี)	เพิ่มขึ้น
๘. คณะเกษตรศาสตร์	๓.๖๗ (ระดับดี)	๔.๖๒ (ระดับดีมาก)	เพิ่มขึ้น
๙. คณะอุตสาหกรรมเกษตร	๓.๒๐ (ระดับพอใช้)	๔.๓๑ (ระดับดี)	เพิ่มขึ้น
๑๐. คณะสัตวแพทยศาสตร์	๓.๐๑ (ระดับพอใช้)	๓.๘๑ (ระดับดี)	เพิ่มขึ้น
๑๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	๓.๕๒ (ระดับดี)	๔.๓๑ (ระดับดี)	เพิ่มขึ้น
๑๒. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	๒.๖๒ (ระดับพอใช้)	๓.๔๒ (ระดับพอใช้)	เพิ่มขึ้น
๑๓. วิทยาลัยรัตภูมิ	๒.๘๙ (ระดับพอใช้)	๓.๕๔ (ระดับดี)	เพิ่มขึ้น
๑๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	๓.๐๐ (ระดับพอใช้)	๓.๕๑ (ระดับดี)	เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย	๓.๐๔ (ระดับพอใช้)	๓.๗๑ (ระดับดี)	เพิ่มขึ้น

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้

องค์ประกอบ	ผลการประเมิน	ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต	๓.๔๑	ระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย	๓.๗๖	ระดับดี
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ	๕.๐๐	ระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	๕.๐๐	ระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ	๔.๒๔	ระดับดี
เฉลี่ย ๕ องค์ประกอบของ สกอ.	๓.๙๓	ระดับดี
องค์ประกอบที่ Srivijaya ๑ กิจกรรม ๕ส	๕.๐๐	ระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ Srivijaya ๒ อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย	๕.๐๐	ระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ Srivijaya ๓ คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน	๕.๐๐	ระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ Srivijaya ๔ สถานศึกษา ๓ดี (๓D) (นโยบายรัฐ)	๕.๐๐	ระดับดีมาก
เฉลี่ย ๔ องค์ประกอบของ Srivijaya	๕.๐๐	ระดับดีมาก
เฉลี่ย ๙ องค์ประกอบ ของ สกอ. และ Srivijaya	๔.๔๒	ระดับดี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และขอ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับ คณะและระดับสถาบัน ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

๗.๕ สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ความเป็นมา

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรร งบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑,๑๘๒,๐๘๔,๘๐๐.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามหน่วย เบิกจ่าย เพื่อดำเนินการในภารกิจงานประจำและงานพัฒนามหาวิทยาลัยฯ แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปอย่าง คุ่มค่าและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดมาตรการและวิธีการ ดำเนินงานเพื่อให้หน่วยงานได้ ถือปฏิบัติ และกำกับติดตามผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร เป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแนวทางที่สำนัก งบประมาณกำหนด

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรด ทราบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในมิติต่าง ๆ ดังนี้

๑. จำแนกตามหน่วยงาน - ผลผลิต
๒. จำแนกตามหน่วยงาน - หมวดรายจ่าย
๓. จำแนกตามหน่วยงาน - พันธกิจ
๔. จำแนกตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบสรุปงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

๗.๖ รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เพื่อแทนรายเดิม
ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวนหนึ่งคน

ความเป็นมา

ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ราย นางสาวปิยาภรณ์ ชูระกิจจำนง ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เนื่องจากพ้นจากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ตามวาระ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงทำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวนหนึ่งคน เพื่อแทนรายเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามความในข้อ ๖ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ และอธิการบดีได้ประกาศผลการเลือกเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบรายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เพื่อแทนรายเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวนหนึ่งคน

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

ฉัตรทอง
(นางสาวนิภาวรรณ นิมดวง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกการประชุม

๐๕.

(นางตรุณี สีนิน)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิน)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒